

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายจ่านงค์ ศาลา	ประธานสภา อบต.	จ่านงค์ ศาลา
๒.	นายเพิน โพธิระหงษ์	รองประธานสภา อบต.	เพิน โพธิระหงษ์
๓.	นางอินทิรา ทองรอด	เลขานุการสภา อบต.	อินทิรา ทองรอด
๔.	นางรสสุคนธ์ จำปาติบ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	รสสุคนธ์ จำปาติบ
๕.	นายพนตร ดวงศิริ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	พนตร ดวงศิริ
๖.	นายบุญหลง บุญมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	บุญหลง บุญมา
๗.	นายวิชัย มหาวิจิตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	วิชัย มหาวิจิตร
๘.	นายมนตรี สุขชื่น	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	มนตรี สุขชื่น

ผู้ไม่มาประชุม

นายไพโรจน์ โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกำพล เทพกฤษ

ตำแหน่ง นายก อบต.ชอนน้อย

กำพล เทพกฤษ

๒. นายวิเชียร ไชยบุตร

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ชอนน้อย

วิเชียร ไชยบุตร

๓. นายทรงศักดิ์ ศรีจำปา

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ชอนน้อย

ทรงศักดิ์ ศรีจำปา

๔. นางสาวสุนันทา เถารอด

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สุนันทา เถารอด

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลา เลขานุการสภา อบต.ชอนน้อย เชิญสมาชิกสภา อบต.ชอนน้อย และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ โดยมี นายจ่านงค์ ศาลา ประธานสภา อบต.ชอนน้อย เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยนายอำเภอพัฒนานิคม ได้ประกาศเรียกประชุมไปแล้วนับบัดนี้ มีเรื่องที่เสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย พิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้จัดทำรายงานการประชุมตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยเสียงเอกฉันท์ ๖ เสียงไม่เห็นชอบ - เสียง ประธานงดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

- การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔

ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฯ ชี้แจงรายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อยมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย ได้ดำเนินการเพื่อเสนอสภาพิจารณาและนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ รายละเอียดตามร่างแผนที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว

นายกอบตฯ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ขอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ สืบเนื่องจากได้มีชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้ระบบประปาหมู่บ้านซอย ๒๓ สาย ๒ หมู่ที่ ๓ ได้แจ้งขอความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ว่ามีความเดือดร้อนเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากปัญหาน้ำเป็นสีแดงและปริมาณน้ำน้อย ไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคสำหรับสมาชิกกลุ่มผู้ใช้ น้ำ เมื่อทราบปัญหาได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบ่อบาดาลเป็นบ่อที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้มาดำเนินการขุดไว้มีอายุการใช้งานประมาณ ๓๐ ปีและมีความลึกไม่มากประมาณ ๓๐ เมตร จึงเกิดปัญหาทำให้ปริมาณน้ำน้อยไม่เพียงพอและเกิดการซึ่รดพังทลายของดินเข้าไปในบ่อน้ำจึงเป็นสีแดงจากดินปนเปื้อน ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนคือต้องขุดบ่อบาดาลใหม่ เพื่อติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพราะไม่สามารถซ่อมแซมบ่อบาดาลจากการซึ่รดและการพังทลายของดิน โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจสอบแล้วแจ้งว่าในส่วนแผนโครงการดังกล่าวไม่มีบรรจุไว้ เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนขอชาวบ้านและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากสภาเพิ่มเติมโครงการฯในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯปฏิบัติต่อไป

ประธานสภาฯ มีสมาชิกมีข้อซักถามหรือข้อเสนอลอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความ
 เป็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔
 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่
 ที่ ๔ ด้วยเสียงเอกฉันท์ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ประธานงดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

-ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 นายกอบต.ฯ เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย มีความจำเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของอบต.จึงเสนอสภาฯพิจารณาอนุมัติ
 จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเสนอโครงการนำมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
 งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และเมื่อดูยอดฐานะการคลังในส่วนเงินสะสม มียอด
 คงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
 จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ผู้บริหารจึงเสนอขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
 ตำบลชอนน้อยภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
 เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการเพื่อบำบัดความ
 เดือดร้อนของ ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น แต่ละ ประเภทตามระเบียบแล้ว ๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
 ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 นั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย ๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้
 จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกองทุนให้เสร็จสิ้น
 ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
 จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเพียง
 พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงิน
 สะสมให้ค้ำถึง ฐานะการคลัง และเสถียรภาพระยะยาว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลชอนน้อย มียอดเงินสะสมทั้งสิ้นเป็นจำนวน ๑๑,๒๓๗/๑,๖๑๕.๔๒ บาท การ
 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ ๑.สำรอง
 เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากรท้องถิ่น
 ประมาณสามเดือน เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒. สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย
 โดยสำรองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการด้าน

/บุคลากรข้างต้น..

บุคลากรข้างต้น เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๗.๑๖๑.๕๔ บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๖๔,๔๕๓.๘๘บาท และขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐ บาท

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จำนวน ๔๕๖,๐๐๐ บาท

รายงานเพื่อการลงทุน จำนวน ๔๕๖,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๕๖,๐๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทงานประปา ตั้งไว้ จำนวน ๔๕๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยขุดบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมก่อสร้างงานฐานรากสำหรับติดตั้งหอถังเหล็ก (แชมเปญ) และก่อสร้างงานฐานสำหรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน ระหว่างซอย๒๒-๒๓ สาย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลชนนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และงานรื้อถอนขนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังเหล็ก(แชมเปญ)และระบบโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จากจุดบริเวณสี่แยกซอย ๒๓ สาย ๒ หมู่ที่ ๓ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลชนนน้อย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคของประชาชนบริเวณซอย ๒๒-๒๓ สาย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลชนนน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลชนนน้อย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยขุดบ่อบาดาลพร้อมย้ายระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อาศัยตามอำนาจหน้าที่ของอบต.เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม จึงขออนุมัติสภาฯจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกมีข้อซักถามหรือข้อเสนออื่นหรือไม่ ขอเชิญ

นางรสสุคนธ์ จำปาติบ

แผงโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน รื้อถอนมาติดตั้งใหม่เห็นด้วย แต่ถ้ามีการก่อสร้างใหม่ มองว่าไม่คุ้มค่า เพราะระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านอาจไม่ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากเท่าที่ควร

นายกอบต.ฯ

เป็นการรื้อถอนจากจุดเดิมขนย้ายพร้อมนำติดตั้งบริเวณที่มีการขุดบ่อบาดาลใหม่

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกมีข้อซักถามหรือข้อเสนออื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔ เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง ประธานงดออกเสียง

สภาอบต.ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) จำนงค์ ศาลา ประธานสภาอบต.
(นายจำนงค์ ศาลา)

สภาอบต.ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) จำนงค์ ศาลา ประธานสภาอบต.

(นายจำนงค์ ศาลา)